



Chuyển biến trong sáng tác và bảo tồn nghệ thuật truyền thống

Là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng song công tác giáo dục, phát huy truyền thống của quê hương ở một số ngành, địa phương chưa được chú trọng. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, quảng bá về những truyền thống văn hóa, văn hiến của quê hương hiệu quả chưa cao... đó là một trong những nội dung được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, mang lại những chuyển biến tích cực.



hóa tình phối hợp với trung tâm văn hóa các huyện, thành phố tổ chức hàng trăm lớp truyền dạy nghệ thuật chèo truyền thống tại các địa phương trong tỉnh, trong đó điển hình là việc mở lớp truyền dạy bảo tồn di sản nghệ thuật chèo làng Khuốc điển ra cuối năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ nhiều trang phục, đạo cụ biểu diễn cũng như thiết bị loa máy phục vụ hoạt động dạy và học, biểu diễn nghệ thuật chèo. Tại lớp học này, các nghệ nhân chèo làng Khuốc trực tiếp truyền dạy. Nghệ nhân Bùi Văn Ro, một trong những

giảng viên chính của lớp học chia sẻ: Chèo Khuốc có 12 làn điệu độc đáo không ở đâu có được như: vãn cổ tiên, đường trường thu không, tình thư hà vỹ, hế đơm đó... Tham gia truyền dạy cho các cháu nhỏ, nhìn thấy sự háng say, hứng khởi trong các cháu và sự quan tâm của các bậc phụ huynh, tôi hy vọng chèo Khuốc có thêm cơ hội để gắn bó với mỗi người trên quê hương của chèo, nghệ thuật chèo sẽ được bảo tồn, phát huy tốt hơn trong cuộc sống hiện đại. Song song với việc bồi dưỡng, phát triển hạt nhân phong trào nghệ thuật quần

chúng, tại Nhà hát Chèo Thái Bình, việc bảo tồn nghệ thuật chèo đã nhận được sự quan tâm đúng mức hơn. Với phương châm bảo tồn nghệ thuật truyền thống bằng con người, việc phục dựng những vở diễn cổ với sự tham gia của các nhân tố mới là hoạt động thường xuyên của nhà hát. Minh chứng cho điều đó, trong năm 2020, nhiều nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Chèo Thái Bình đã đạt huy chương vàng, huy chương bạc, giải tài năng tại các cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Quan tâm phát triển nghệ thuật chèo trong

trường học, gần đây nhất, tháng 4/2021, tại Nhà hát Chèo Thái Bình đã diễn ra hội nghị tư vấn xây dựng đề án đưa nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong các trường phổ thông. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra thảo luận như đầu tư kinh phí, nhân lực cho nhiệm vụ này để duy trì tính liên tục trong dạy và luyện tập hát chèo tại các trường học trong tỉnh. Lãnh đạo hai ngành Văn hóa, Giáo dục đều hy vọng hoạt động dạy và luyện tập hát chèo trong trường học sẽ sớm được triển khai thường xuyên để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết số 04 đã đề ra.

Mở rộng sáng tác, quảng bá về mảnh đất, con người Thái Bình

Cũng nhằm khắc phục những hạn chế mà Nghị quyết số 04 đã nêu, việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, sáng tác, quảng bá về truyền thống, bản sắc văn hóa của quê hương Thái Bình được đầu tư thực hiện. Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình". Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 39 tác phẩm nghiên cứu, sáng tác văn học, nghệ thuật và 207 tác phẩm báo chí viết về người Thái Bình, đất Thái Bình tham gia cuộc thi; đã tổ chức trao giải cho 13 tác phẩm lĩnh vực văn học, nghệ thuật và 16 tác phẩm báo chí. Với tác phẩm "Thái Bình vùng địa linh nhân kiệt", nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Minh Đức đạt giải A lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Ông chia sẻ: Tác phẩm này, tôi đã dành công sức, trí tuệ, tâm huyết trong suốt 20 năm

để nghiên cứu, tìm hiểu và viết. Tác phẩm hoàn thành đúng dịp tình tổ chức cuộc thi nên tôi đã gửi tham dự và đạt giải. Đây là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với những người nghiên cứu như tôi để có thêm động lực nghiên cứu, sáng tác trong thời gian tới.

Cùng với cuộc thi này, năm 2020, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Văn hóa đã phối hợp với đoàn nhạc sĩ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam gửi tới công chúng nhiều sáng tác mới như: "Cô gái Thái Bình" (nhạc sĩ Nguyễn Vinh Tiến); "Thái Bình của tôi" (nhạc sĩ Giáng Sơn); "Nghe bà kể chuyện hôm qua" (nhạc sĩ Lê Minh Sơn); "Lời thề sông Hóa" (nhạc sĩ Phó Đức Phương)... Sự thể hiện của những ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Nguyễn Dương, Tân Nhân, Bùi Thúy... cùng sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Chèo Thái Bình đã góp phần tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng, qua đó để quảng bá, giới thiệu về mảnh đất và con người Thái Bình cả trong quá khứ anh hùng và hiện tại đang đổi mới, phát triển.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết số 04 được ban hành, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể hội viên, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 04 trong chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ hàng năm. Một trong những ưu tiên được tập trung là hoạt động sáng tác. Vì vậy, hơn 2 năm qua, nhiều tác phẩm tâm huyết của các văn nghệ sĩ ở các chi hội: Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Nhiếp

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo Thái Bình trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang xúc tiến xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng" đề trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc giáo dục, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX). Tăng cường sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, xuất bản sách lịch sử, các ấn phẩm về giáo dục truyền thống, các sản phẩm văn hóa du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của quê hương...

Ông Nguyễn Đăng Dẫn, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xá (Đông Hưng)



Địa phương luôn chú trọng gìn giữ những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể như cụm di tích lịch sử quốc gia về làng kháng chiến chống Pháp, cụm di tích tổ nghề bánh dày, nghệ thuật múa rối nước... Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng xét duyệt việc phong tặng nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú đối với các cá nhân có công lao trong việc lưu giữ và bảo tồn nghệ thuật múa rối nước, từ đó góp phần tạo động lực gìn giữ loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Bảo tồn nghệ thuật chèo truyền thống

Một trong những mục tiêu cụ thể Nghị quyết số 04 đề ra trong việc bảo lưu nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương Thái Bình là 100% xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ hát chèo truyền thống; 100% trường học trong tỉnh đưa hát chèo truyền thống vào chương trình giảng dạy... Để thực hiện mục tiêu này, hơn 2 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Văn

ảnh, Mỹ thuật... đã đến với công chúng trong và ngoài tỉnh. 13 tác phẩm thể loại nghiên cứu, văn học, nghệ thuật đạt giải trong cuộc thi viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình" hầu hết đều của các tác giả thuộc các chi hội thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình để triển khai các nhiệm vụ chỉ hội thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình để triển khai các nhiệm vụ và đang đi vào đời sống văn nghệ sĩ, có tác động

tích cực đến các hoạt động sáng tác, quảng bá về nền văn hóa, văn hiến Thái Bình. Thời gian tới, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tiếp tục bám sát các nội dung Nghị quyết số 04 để triển khai các nhiệm vụ chỉ hội nhằm nâng cao phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

TU ANH

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII

Ông Hà Văn Đôn, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình)



Tôi rất mừng vì đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều có năng lực, trình độ cao hơn các nhiệm kỳ trước. Đây chính là điều kiện cần để cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 5 năm tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, tôi mong các vị đại biểu HĐND các cấp quan tâm lắng nghe, truyền tải đúng, đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cấp, các ngành; đồng thời, thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết và trả lời cho cử tri biết kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã ban hành,

từ đó kịp thời có cơ chế, chính sách sát thực, phù hợp giúp các ngành, các địa phương tháo gỡ khó khăn, tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết. Tại kỳ họp thứ hai này, tôi kỳ vọng HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư)



Qua theo dõi tôi thấy kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu các đồng chí có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị và uy tín giữ các cương vị lãnh đạo của HĐND, UBND với số phiếu tín nhiệm rất cao. Tổ chức bộ máy của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được kiện toàn, cử tri chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Chúng tôi mong trên cương vị của mình, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu HĐND sẽ đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền các cấp để ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; bên cạnh đó có giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

những người tiêu biểu về năng lực, trình độ, trí tuệ, có uy tín cao, được cử tri tin tưởng, tin nhiệm lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân, vì nhân dân. Kết quả cuộc bầu cử cho thấy các đại biểu đã nhận được sự tin nhiệm rất cao của cử tri và nhân dân. Theo ông Phạm Văn Tỉnh, xã Đinh Phùng (Kiến Xương): Tất cả những đại biểu HĐND tỉnh trúng cử đã qua các "vòng sát hạch" bài bản, kỹ lưỡng bằng lá phiếu của cử tri nên đều xứng đáng. So với các nhiệm kỳ trước, chất lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ này được nâng lên, tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu nữ cơ bản

Ông Đào Văn Thành, xã Quang Trung (Kiến Xương)



Tôi đã được tham gia nhiều kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tuy nhiên, kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 rất đặc biệt vì diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn nhiệm kỳ trước. Các đại biểu đều là những người có năng lực, trình độ, uy tín. Tôi mong các đại biểu giữ gìn phẩm chất, tu dưỡng về đạo đức, gần bó mật thiết, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, mang tiếng nói của cử tri đến diễn đàn của HĐND; tích cực nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để tham gia cùng HĐND quyết định đúng đắn các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tôi mong kỳ họp tới HĐND tỉnh thảo luận, ban hành cơ chế, chính sách tăng kinh phí hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà văn hóa thôn làm cơ sở để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

được bảo đảm. Tôi tin rằng với sự ủng hộ, tin nhiệm của cử tri và nhân dân, các đại biểu sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình. Đến nay, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất và tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai. Nếu cao tình trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND đã thảo luận, sáng suốt lựa chọn bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND các cấp đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của địa phương. Một điều đáng ghi nhận là tất cả các vị trí chủ chốt trong HĐND, UBND các cấp đã được các đại biểu tin nhiệm bầu với tỷ lệ nhất trí rất cao. Ông Đỗ Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Qua theo dõi kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là kết quả kỳ họp thứ nhất

Khi nhân dân giao trọng trách, gửi niềm tin



Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND các cấp, chúng tôi thấy rằng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND các cấp được bầu trong nhiệm kỳ này đều là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Cử tri rất kỳ vọng và mong muốn trong thời gian tới các đồng chí lãnh đạo chủ chốt sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để HĐND, UBND các cấp ban hành những cơ chế, chính sách đầy đủ, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Trước đó, trong chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đều cam kết khi trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu ý kiến của cử tri để chuyển tải đến HĐND,

đảm bảo dân chủ, dân làm, dân quản, dân giám sát, dân đánh giá; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đại biểu HĐND là những cơ nhân ưu tú đã được cử ra toàn tỉnh lựa chọn để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đại diện nói lên tiếng nói của nhân dân tại các kỳ họp HĐND. Mỗi đại biểu đều ý thức rõ trách nhiệm lớn lao của mình khi được cử tri và nhân dân giao trọng trách, gửi niềm tin, mong muốn được đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của mình, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

TRUNG HIẾU